

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
TỈNH CAO BẰNG

Số: 1405/TB-CTHADS

Cao Bằng, ngày 27 tháng 12 năm 2021

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Cục trưởng tại Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2022**

Ngày 24/12/2021, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS, hành chính năm 2022. Đồng chí Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cao Bằng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Lãnh đạo 10 Chi cục THADS huyện, thành phố và Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án, Kế toán, Chuyên viên thuộc Cục.

Sau khi theo dõi Báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022 bằng hình ảnh; nghe các chuyên đề tham luận và ý kiến phát biểu thảo luận của Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Lãnh đạo các Chi cục THADS và của các thành viên khác trong Hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng Cục THADS kết luận như sau:

#### 1. Về những thành tích đạt được

Mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng công tác THADS trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả và thành tích nổi bật, toàn diện trên các mặt công tác: (i) Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác THADS ngày càng được thực hiện tốt. Cục THADS đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra công tác THADS tại các huyện ủy, thành ủy và các sở, ngành có liên quan. Ngày 18/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 163/KL-TU về kết quả kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU. Ngày 10/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3508/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Kết luận số 163-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Chỉ đạo THADS hai cấp tiếp tục được kiện toàn và đi vào hoạt động có hiệu quả, 6/10 Ban Chỉ đạo THADS đã chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2022, việc ký kết quy chế phối hợp với UBND cấp xã cơ bản được thực hiện xong; (ii) Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ công chức lãnh đạo quản lý từ Cục đến các Chi cục tiếp tục có sự tiến bộ, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; Ý thức trách nhiệm, tác phong, nền nếp làm việc của đội ngũ công chức, người lao động có chuyển biến tốt; (iii) Công tác chuyên môn nghiệp vụ liên tục được đổi mới theo hướng cụ thể, linh hoạt; (iv) Tổ chức bộ máy, cán bộ tiếp tục được quan tâm, kiện toàn thêm một bước; (v) Công tác tiếp công dân, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; (vi) Công tác báo cáo, thống kê tổng hợp, công tác tài chính kế toán đi vào nề nếp, ngày càng có nhiều tiến bộ; (vii) Cơ sở



vật chất và các phương tiện phục vụ công tác tiếp tục được quan tâm, trang bị tạo điều kiện cho các đơn vị thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác được giao; (viii) Đời sống vật chất, tinh thần của công chức, người lao động tiếp tục được quan tâm; (ix) Kết quả các mặt công tác THADS năm 2021 đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao, tiếp tục đứng đầu trong bảng xếp hạng các cơ quan THADS toàn quốc.

Thay mặt Ban Chi ủy, Lãnh đạo Cục THADS, Cục trưởng Đoàn Thị Hạ ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể các cơ quan THADS trên địa bàn trong thời gian qua.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác THADS trong năm 2021 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau: (i) Việc thực hiện kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động có lúc, có nơi còn chưa nghiêm; (ii) Việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Cục còn chậm và thụ động, việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ đã có sự tập trung nhưng chưa đồng đều, thể hiện ở kết quả các mặt công tác của một số đơn vị còn thấp, chậm tiến triển; (iii) Chất lượng công việc, năng lực, kỹ năng làm việc của một số Chấp hành viên, công chức còn hạn chế, thiếu trách nhiệm; (iv) Việc thực hiện nhiệm vụ chưa thật sự quyết liệt, vẫn còn tình trạng ngại va chạm, lúng túng trong việc tổ chức thi hành án, nhất là đối với những vụ việc phức tạp, cần sự phối hợp của nhiều ban, ngành; (v) Việc xác minh, phân loại án còn chưa chính xác, quá trình thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án vẫn còn sai sót, vi phạm cơ bản; (vi) Công tác tự kiểm tra tại một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu; (vii) Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đã chuyển biến nhưng chưa ổn định, chưa có chiều sâu, mới chỉ thực hiện theo yêu cầu của cấp trên. Vẫn còn một số vụ việc giá trị phải thi hành lớn, phức tạp chưa được giải quyết dứt điểm, kéo dài nhiều năm.

Đây là những vấn đề ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác. Đồng chí Cục trưởng yêu cầu Lãnh đạo Phòng chuyên môn, Lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố phải chủ động tìm tòi, nghiên cứu, đề xuất với Lãnh đạo Cục để từng bước giải quyết, khắc phục trong thời gian tới.

## 2. Về một số yêu cầu, nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2022

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong năm 2021, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác THADS năm 2022, Cục và các Chi cục THADS cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

2.1. Thủ trưởng các đơn vị cần tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, giữ nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, tính thứ bậc trong hoạt động công tác, trong đó đặc biệt lưu ý công tác quan hệ phối hợp giữa các Phòng chuyên môn thuộc Cục với các Chi cục, giữa Thủ trưởng các đơn vị với công chức, người lao động, đảm bảo sự gắn kết, phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả theo hướng gắn trách nhiệm vụ từng đồng chí Thủ trưởng với các đơn vị, các địa bàn được giao phụ trách để lan tỏa tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Phát huy tốt vai trò nêu gương, duy trì sự đoàn kết, thống nhất



trong toàn đơn vị. Tăng cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho công chức, người lao động.

2.2. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thi hành án. Tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa sự phối hợp giữa các Chấp hành viên trong đơn vị khi giải quyết án, tổ chức họp Chấp hành viên. Đối với các vụ việc có giá trị lớn, có tính chất phức tạp, khó thi hành, Thủ trưởng đơn vị cần kịp thời báo cáo Cục THADS, đồng thời cần trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, xây dựng kế hoạch giải quyết, đi thực tế, làm việc với đương sự, tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan để đảm bảo tiến độ, chất lượng kết quả thi hành án.

2.3. Nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác THADS. Tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác THADS, chủ động tham mưu theo hướng sáng tạo, đổi mới. Kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo THADS cho ý kiến giải quyết các vụ việc thi hành án phức tạp, khó khăn. Tham mưu Ban Chỉ đạo THADS định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm tổ chức họp Ban Chỉ đạo.

2.4. Tiếp tục phối hợp tốt với các ngành hữu quan, đặc biệt là các cơ quan trong Khối Nội chính nhằm thực hiện có hiệu quả công tác THADS trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác phối hợp thu tiền tại phiên tòa, xác minh làm rõ các tài sản nhà đất, xác minh tiền, tài sản gửi giữ tại ngân hàng. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy chế phối hợp với UBND cấp xã và các quy chế phối hợp đã ký kết. Chi cục THADS huyện Bảo Lâm căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, khẩn trương tổ chức Hội nghị triển khai và ký kết quy chế phối hợp với UBND cấp xã. Chi cục THADS huyện Hòa An tiếp tục hoàn thiện việc ký kết quy chế phối hợp với các UBND xã còn lại.

2.5. Tiếp tục củng cố và xây dựng Ngành vững mạnh. Rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tại các đơn vị từ Cục đến các Chi cục cho phù hợp; sử dụng người lao động theo hướng tinh gọn, 1 người làm nhiều việc. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quan tâm, chăm lo đời sống cho công chức, người lao động trong các cơ quan THADS.

2.6. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra và tự kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm.

2.7. Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng việc đánh giá công chức theo tháng đảm bảo khách quan, thực chất. Thực hiện công tác khen thưởng theo quý, khen thưởng đột xuất, đảm bảo phát huy được mục đích của nội dung này.

2.8. Quản lý và sử dụng phương tiện, tài sản công đúng quy định. Sử dụng kinh phí tài chính được cấp đúng mục đích, hiệu quả, kiểm soát tốt và công khai minh bạch trong sử dụng kinh phí.

2.9. Quan tâm chăm lo đời sống, động viên công chức, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán. Quán triệt công chức, người lao động trong toàn Ngành đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Phân công công việc hợp lý, đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc trước và sau các ngày nghỉ Tết, có phương án bảo vệ kho vật chứng; bố trí công chức Lãnh đạo trực cơ quan, sẵn sàng giải quyết công việc phát sinh trong thời gian nghỉ Tết.

2.10. Tiếp tục chỉ đạo công chức, người lao động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Tăng cường phản ánh hoạt động của đơn vị lên Trang TTĐT của Cục; cập nhật tốt phần mềm thống kê, chế độ thông tin, báo cáo; xây dựng cơ quan THADS đạt chuẩn kỹ cương, kỷ luật, văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn, hình ảnh các cơ quan Thi hành án dân sự chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại.

Trên đây là Kết luận chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng tại Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, hành chính năm 2022. Cục THADS thông báo để các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố trực thuộc và các đồng chí biết, quán triệt, thực hiện và phối hợp thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Tổng cục THADS (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để c/đ);
- Các Phòng chuyên môn thuộc Cục (để t/h);
- Chi cục THADS huyện, TP (để t/h);
- Trang TTĐT Cục THADS (để đ/t);
- Lưu: VT, VP.

**TL. CỤC TRƯỞNG  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Cao Bắc**